



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาคณะครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาคณะครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินการรับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาคณะครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๑.๑ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา
๑	๑๒๕๐๘๐๑	นายชยพร เลาทกุล	วิทยาศาสตร์

๑.๒. การตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไขการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศ

๑.๓ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ จะดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ไปรายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐ น. และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติ ดังนี้

/ ๒.๑ ผู้เข้ารับการคัดเลือก...

๒.๑ ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ มาแสดงในวันสอบด้วย มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก

๒.๒ การแต่งกาย ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เหมาะสมตามประเพณีนิยม

๒.๓ ห้ามนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) นาฬิกาเชื่อมต่อมือถือ (Smartwatch) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด

๓. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๔. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ เลขที่ ๖๕/๒ หมู่ ๔ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทางเว็บไซต์ <https://lamphun1.go.th/> และทาง Facebook page : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสุธีรัตน์ อริเดช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบที่ ๒) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา
๑	๑๒๙๐๘๐๑	นายชยพร เลาทกุล	วิทยาศาสตร์



หลักสูตรการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(แบบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)

.....

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน)

โดยพิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
๑	ประวัติส่วนตัวและการศึกษา	๑๐	พิจารณาจากการตอบคำถามและเอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
๒	บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา	๑๐	พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา การสื่อสาร
๓	วุฒิภาวะทางอารมณ์	๑๐	พิจารณาจากการแสดงออกทางอารมณ์ การควบคุมตนเองระหว่างการตอบคำถามและการสื่อสาร
๔	การมีปฏิภาณไหวพริบ	๑๐	พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถาม โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีการแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
๕	เจตคติและอุดมการณ์	๑๐	พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติและอุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพครู

